

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ	ค่าเป้าหมาย				ความก้าวหน้าของเป้าหมาย	กลยุทธ์	ผลผลิต/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
					2561	2562	2563	2564					
การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อการบริโภคและการส่งออก	พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและการส่งออก	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคและการส่งออก	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	1	1	1	-	เพิ่มขึ้นทุกปี	- การส่งเสริมและวิจัยและพัฒนาและยกระดับปัจจัยพื้นฐาน - การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน - การแปรรูปเพื่อสร้างและเพิ่มมูลค่า	3 โครงการ	กองช่าง สำนักปลัด	กองคลัง
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีมาตรฐาน	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	1	1	-	-	โครงการต่อเนื่อง	เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อน	2 โครงการ	กองช่าง	กองคลัง
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีมาตรฐาน	การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	138	152	130	128	เพิ่มขึ้นทุกปี	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	548 โครงการ	กองช่าง	กองคลัง
การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน	การส่งเสริมสร้างและพัฒนากองท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนให้สามารถให้บริการประชาชนได้	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	1	1	-	-	โครงการต่อเนื่อง	พัฒนาสิ่งแวดล้อมทุกชุมชนให้มีความสะอาดปราศจากมลพิษและเป็นระเบียบเรียบร้อย	2 โครงการ	กองการศึกษา สำนักปลัด กองสาธารณสุข	กองคลัง

	และสิ่งแวดล้อมให้ ความสมดุล		และตอบสนอง ความต้องการ ของประชาชน อย่างทั่วถึง							ย			
--	--------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ	ค่าเป้าหมาย				ความก้าวหน้าของเป้าหมาย	กลยุทธ์	ผลผลิต/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
					2561	2562	2563	2564					
การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีมาตรฐาน	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ประชาชนสามารถกำจัดขยะของหมู่บ้านได้สะดวกเป็นระบบด้วยตนเอง	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	1	-	-	-	โครงการต่อเนื่อง	จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะตกค้าง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาติภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	1 โครงการ	สำนักปลัด กองสาธารณสุข	กองคลัง
การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	การพัฒนาด้านสังคม	เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีครอบคลุม อุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และมีความมั่นคงปลอดภัย	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	4	4	4	4	โครงการต่อเนื่องทุกปี	สร้างกระแสความรักความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	16 โครงการ	สำนักปลัด กองสาธารณสุข	กองคลัง
การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากร	การพัฒนาด้านสังคม	เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	7	7	7	8	เพิ่มขึ้น	การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางด้านสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน	29 โครงการ	สำนักปลัด กองสาธารณสุข	กองคลัง

	ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ เกิดความสมดุล		ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และมีความมั่นคง ปลอดภัย							การพัฒนาคุณภาพชีวิต : การดูแลสุขภาพตามกลุ่ม วัย การมีงานทำ มีรายได้ และชีวิตครอบครัวอบอุ่น			
การยกระดับ คุณภาพชีวิต และ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	การส่งเสริมสถาบัน ของชาติและการ นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหาร และบริการเพื่อประ โยชน์ของประชา ชน	การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร	ประชาชนมีคุ ณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	จำนวนโครงก าร /กิจกรรม ที่ดำเนินการ	1	1	-	-	โครงการต่อเนื่อง	การพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ทางด้านสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากของชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต : การดูแลสุขภาพตามกลุ่ม วัย การมีงานทำ มีรายได้ และชีวิตครอบครัวอบอุ่น	2 โครงการ	สำนักปลัด กองสาธารณสุข ฯ	กองคลัง
82													

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ อปท.	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดผล ผลิต/โครงการ	ค่าเป้าหมาย				ความก้าวหน้า ของเป้าหมาย	กลยุทธ์	ผลผลิต/ โครงการ	หน่วยงานร ับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับ สุน
					2561	2562	2563	2564					
การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็น เลิศในระดับสากล	การขยายฐานโ กาสและคุณภาพใน การศึกษาทุกระดับ ให้ตรงกับความต้องการ ประชาชน	การพัฒนา ด้านสังคม	เพื่อเพิ่มประ สิทธิภาพในกา รทำงานของบ ุคลากรทางกา รศึกษา	จำนวนโครงก าร /กิจกรรม ที่ดำเนินการ	7	8	8	8	เพิ่มขึ้น	การพัฒนาโครงสร้างพ ื้น ฐาน ระบบบริหารและมาตรฐาน การศึกษา และกีฬา การพัฒนาศักยภาพคว ามพร้อมของบุคลากร โดยส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมเพื่อการศึกษา	31 โครงการ	กองการศึกษา ฯ	กองคลัง
การนำการเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารและกา รบริการเพื่อประโยชน์	การส่งเสริมให้กี ฬาอยู่ในหัวใจชาวสุ พรรณบุรี	การพัฒนา ด้านสังคม	เพื่อส่งเสริมให้เด ็ก เยาวชนและประ	จำนวนโครงก าร /กิจกรรม	1	1	1	1	โครงการต่อเนื่อง ทุกปี	การใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริการประชาชน การส่งเสริมการทำงานร	4 โครงการ	กองการศึกษา ฯ กองสาธารณสุข	กองคลัง

น้ของประชาชน	และมีความสามารถด้านกีฬาสู่วามเป็นเลิศ		ชาชนในตำบลจระเข้ใหญ่รักการออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดีขึ้นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ที่ดำเนินการ						วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนการติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง		ข	
การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	การส่งเสริมสถาบันขงชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	การพัฒนา ด้านสังคม	- เพื่อให้ผู้นำชุมชนกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพมีความรู้และสามารถนำมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ-เพื่อเป็นการเกิดทูลสถาบันขงชาติ	จำนวนโครงการ /กิจกรรม ที่ดำเนินการ	3	4	4	4	โครงการต่อเนื่องทุกปี	การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริการประชาชน การส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง	15 โครงการ	สำนักปลัด	กองคลัง
การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	การส่งเสริมสถาบันขงชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร	เพื่อให้บุคลากรอรงค์การบริหารส่วนตำบลนำความรู้ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการ /กิจกรรม ที่ดำเนินการ	10	10	10	11	เพิ่มขึ้น	การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริการประชาชน การส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดต่อเนื่อง	41 โครงการ	สำนักปลัด กองสาธารณสุข กองคลัง กองช่าง	กองคลัง